

Số: /BC-SGDĐT

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (tháng 8/2022)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh những kết quả cơ bản của công tác xây dựng trường đạt chuẩn (tính đến ngày 26/8/2022) như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Đã tham mưu và được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận và cấp Bằng đạt chuẩn quốc gia cho 03 trường mầm non và 02 trường trung học phổ thông; đã tiến hành khảo sát chính thức Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Bù Đăng); đã ban hành quyết định thành lập 04 Đoàn Đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Đã ban hành Công văn số 2377/SGDĐT-VP ngày 19/8/2022 gửi các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở đề nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2023 và góp ý cho một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023, trong đó có chỉ tiêu cụ thể về trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình đã báo cáo UBND tỉnh.

Đã ban hành Công văn số 2085/SGDĐT-VP ngày 29/7/2022 gửi các đơn vị trực thuộc về việc triển khai hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ y tế trường học.

Đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 và dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đôn đốc thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn để đạt chỉ tiêu năm 2022.

2. Sở Nội vụ

Đối với nhiệm vụ giao biên chế cho các địa phương và hướng dẫn các địa phương Phương án ký hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ:

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết số 16/NQ-HĐNĐ ngày 12/7/2022 về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022. Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh giao biên chế năm 2023.

Về việc hướng dẫn các địa phương Phương án ký hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ: Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3711/UBND-NC ngày 15/10/2020 về việc thực hiện giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm bố trí vốn ngân sách địa phương từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất khối huyện năm 2022 (tối thiểu 50%) để đầu tư xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia.

4. Sở Tài chính

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Công văn số 1339/UBND-TH ngày 08/6/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

5. Sở Xây dựng

Đã tiếp nhận và có kết quả thẩm định thêm 01 dự án xây dựng công trình giáo dục vốn đầu tư công do Sở Xây dựng thực hiện: Trường Mầm non Phước Thiện, xã Bù Đốp.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Quy hoạch SDD đến năm 2030: 07 huyện, thị, thành đã được UBND tỉnh phê duyệt: Đồng Xoài, Phước Long, Hớn Quản, Chơn Thành, Phú Riềng, Lộc Ninh và Bù Đốp; đang đợi UBND tỉnh phê duyệt: Bù Đăng và Bù Gia Mập; chưa nộp hồ sơ về Sở: Đồng Phú; đang hoàn chỉnh theo thẩm định của Sở TN-MT: thị xã Bình Long.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: đã có 10 huyện, thị, thành được UBND tỉnh phê duyệt; đang tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: thị xã Bình Long.

Kết quả thẩm định, giao đất và cấp GCNQSD đất cho các đơn vị trường học: Đã cấp 15/70 hồ sơ gửi hồ sơ về Sở TN-MT.

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Hiện đang triển khai thi công gói Dự án Kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố cấp học Mầm non và Tiểu học cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 cho huyện Bù Đăng.

Chuẩn bị bàn giao khối phòng học, thư viện – trung tâm nghiên cứu khoa học Trường THPT Đồng Xoài (cuối tháng 8/2022).

8. UBND thành phố Đồng Xoài

a. Kết quả thực hiện

Đã gửi hồ sơ và được Sở GD&ĐT thành lập 4 Đoàn Đánh giá ngoài; đang hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thêm 01 trường để đạt chỉ tiêu năm 2022.

Đã tiếp nhận, hợp đồng được 04 giáo viên Môn Tiếng Anh và 03 giáo viên môn Tin học.

Chỉ đạo và thống nhất chủ trương cho phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên dạy liên trường môn Tin học, tiếng Anh năm học 2022-2023 để đảm bảo tất cả các trường tiểu học có giáo viên môn tiếng Anh và 100% học sinh lớp 3 được học môn Tin học.

Đang còn 01 trường chưa được cấp GCN QSDD.

b. Kiến nghị

Không cắt giảm biên chế giáo dục thành phố, để số giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc thành phố sẽ tính toán tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng giáo viên môn Tin học, môn Tiếng Anh.

Bổ trí đủ biên chế giáo viên cho thành phố Đồng Xoài (*từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh và điều tiết từ các huyện, thị xã khác trong tỉnh, ... về thành phố*).

Xem xét, ban hành cơ chế chính sách để được tuyển dụng, hợp đồng giáo viên trước thực trạng thiếu nhiều giáo viên qua các năm học.

c. Ý kiến tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo

Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trả lời kiến nghị của UBND thành phố Đồng Xoài.

9. UBND huyện Đồng Phú

a. Kết quả thực hiện

Đã chỉ đạo 03 trường nằm trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đăng ký đánh giá ngoài trong tháng 9/2022.

Đang còn 03 trường chưa được cấp GCN QSDD.

b. Kiến nghị

UBND tỉnh bổ sung đủ biên chế giáo viên theo quy định và hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và công tác kiểm định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Theo Báo cáo 1957/BC-SGDĐT ngày 18/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND huyện Đồng Phú bổ sung thêm 01 trường vào lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022 để đảm bảo năm 2022 huyện đạt 50% trường chuẩn quốc gia. Nội dung này sẽ không đạt, lý do: Xây dựng trường chuẩn phải có kế hoạch, có lộ trình để bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... vì vậy chưa được đầu tư xây dựng thì không thể đề nghị công nhận chuẩn được. Đề nghị UBND tỉnh, Sở

Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chỉnh chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia năm 2022 giao cho huyện Đồng Phú từ 50% xuống còn 48,3%.

c. Ý kiến tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo

- **Đối với nhu cầu bổ sung biên chế và hỗ trợ kinh phí:** Sở GD&ĐT đã nhiều lần trả lời các kiến nghị nội dung này qua các báo cáo định kỳ công tác xây dựng trường học đạt chuẩn những tháng gần đây.

- **Đối với nội dung điều chỉnh chỉ tiêu trường đạt chuẩn năm 2022 (từ 50% xuống 48,3%):** Sở GD&ĐT ghi nhận nội dung này và sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát lại chỉ tiêu các huyện, thị, thành theo lộ trình đăng ký trường học đạt chuẩn để điều chỉnh phù hợp với thực tế đồng thời đảm bảo tỉ lệ đạt chuẩn năm 2022 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

10. UBND huyện Chơn Thành

a. Kết quả thực hiện

Tiếp tục kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn các trường nằm trong lộ trình đạt chuẩn năm 2022 chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài: Tư vấn báo cáo tự đánh giá, tổng hợp, phân loại, sắp xếp minh chứng, tư vấn cảnh quan bên ngoài Cho đến nay, các trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và hệ thống minh chứng.

Đã hoàn thiện CSVC để đảm bảo đạt chuẩn cho Trường TH Nha Bích và Mầm non Minh Hưng.

Đã phối hợp phòng PA04 Công an tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho bảo vệ các trường từ ngày 25 đến 30 tháng 7 năm 2022, qua đào tạo đã có 41 bảo vệ được cấp giấy chứng nhận.

Còn 02 trường chưa được cấp GCN QSDĐ đã nộp hồ sơ (đang chờ kết quả).

Đã hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm CBQL cho Trường Tiểu học Minh Lập.

b. Kiến nghị: Không.

11. UBND huyện Hớn Quản

a. Kết quả thực hiện

Đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ phối hợp tham mưu UBND huyện bổ nhiệm CBQL các trường còn thiếu theo quy định.

Đã có 06/33 trường được cấp GCN QSDĐ; 15/33 trường đã nộp hồ sơ về Trung tâm hành chính công; 10/33 trường đang hoàn thiện hồ sơ; 02/33 trường vướng đất của dân nên chưa thể hoàn thiện hồ sơ.

Đã hoàn thiện hồ sơ nhu cầu trang thiết bị của các trường và trình xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy.

b. Kiến nghị: Không.

12. UBND thị xã Bình Long

a. Kết quả thực hiện

Đã thực hiện tuyển dụng được 29 giáo viên, trong đó có 04 giáo viên môn Tiếng Anh và 04 giáo viên môn Tin học.

Đã phân bổ 822,1 triệu đồng cho Trường MN Thanh Lương để mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi nhằm đảm bảo yêu cầu để đăng ký đạt chuẩn quốc gia.

Đang tiến hành các thủ tục trình HĐND thị xã thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, trong đó bổ sung dự án khởi công mới năm 2022 đối với trường PTDTNT THCS Bình Long.

Đã trình Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các dự án đầu tư xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng.... của các trường trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022.

Đã bố trí 177 giáo viên cho cấp học tiểu học (còn thiếu 6,3 giáo viên) và 268 giáo viên cho các trường TH&THCS, THCS (đảm bảo đủ theo quy định).

b. Kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành hướng dẫn tăng giờ cho giáo viên khi được điều động dạy tăng cường cho các trường liên cấp hoặc cùng cấp.

c. Ý kiến tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở GD&ĐT hiện đang nghiên cứu cá quy định có liên quan để phối hợp Sở Tài chính nhằm tham mưu UBND tỉnh có chính sách phù hợp theo như nội dung kiến nghị của UBND thị xã Bình Long.

13. UBND huyện Lộc Ninh

a. Kết quả thực hiện

Hiện còn 4 trường đăng ký đạt chuẩn trong năm 2022 đang được xây dựng, bổ sung thêm CSVC để đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

Tổng số trường đã có GCNQSD đạt là 28/46 trường; 10/46 trường đã hoàn thiện hồ sơ và chờ được cấp GCN QSDĐ; còn lại 8 trường và 02 điểm trường chưa được cấp GCQSDĐ do còn vướng mắc hồ sơ phải điều chỉnh bổ sung.

Tổng số biên chế được giao 1533; tổng số hiện có đã bố trí là 1448; số giáo viên đang thiếu là 85 người.

b. Kiến nghị

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xem xét, linh động khi xét đạt chuẩn đối với những tiêu chuẩn nêu trên mà các trường không thể khắc phục được do khó khăn đặc thù của địa phương. Đồng thời cho phép các trường TH&THCS mới sáp nhập chưa đủ chu kì 5 năm được đăng kí đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

c. Ý kiến tham mưu của Sở GD&ĐT

Sở GD&ĐT thực hiện theo các quy định hiện hành có liên quan của Bộ GD&ĐT trong việc đánh giá đạt các tiêu chí cũng như quy định về điều kiện đăng ký đánh giá ngoài.

14. UBND huyện Bù Đốp

a. Kết quả thực hiện

Công tác xây dựng CSVC, thiết bị trường học: hiện nay có 03 trường trong lộ trình đạt chuẩn năm 2022 đã và đang được xây dựng bổ sung để đảm bảo theo yêu cầu.

Đã có 02 đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ; 03 đơn vị tiếp tục bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở TN-MT; 02 đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để đăng ký cấp GCN QSDĐ.

Năm học 2022-2023 còn thiếu 19 giáo viên Tiếng Anh và 10 giáo viên Tin học.

b. Kiến nghị

Đề nghị bổ sung biên chế và sớm ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng để giáo viên bộ môn Tin học, Tiếng Anh...

Bổ sung cho huyện 135 tỉ để xây dựng 172 phòng học và phòng chức năng giai đoạn 2022-2025.

c. Ý kiến tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo

- **Đối với nhu cầu bổ sung biên chế và kinh phí:** như ý c của mục 9.

15. UBND thị xã Phước Long

a. Kết quả thực hiện

Đã giao cho Phòng GD&ĐT chủ trì tham mưu xây dựng Đề án “Chuyển đổi công năng trường Mẫu giáo Phước Bình để thành lập trường TH&THCS” và “Thành lập trường liên cấp trên địa bàn phường Long Thủy”.

Đã tiến hành phân vùng tuyển sinh để giảm số lượng học sinh tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo và Trường THCS Long Phước nhằm đáp ứng tỉ lệ diện tích/học sinh theo quy định. Tuy nhiên, công tác này đang gặp khó khăn do chưa có sự chia sẻ từ cha mẹ học sinh.

Tổng số trường học 17/23 trường học đã có sổ đất; 5/23 trường đã hoàn thiện hồ sơ gửi Trung tâm hành chính công đề nghị cấp GCN QSDĐ; 01 trường chưa hoàn thiện hồ sơ do đang vướng thủ tục đo đạc chính quy.

b. Kiến nghị

Bổ sung số giáo viên còn thiếu để thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia đồng thời đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục Phổ thông 2018.

c. Ý kiến tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đối với nhu cầu bổ sung biên chế: như ý c, mục 9.

16. UBND huyện Bù Gia Mập

Sở GD&ĐT chưa nhận được báo cáo của UBND huyện Bù Gia Mập.

17. UBND huyện Phú Riềng

a. Kết quả thực hiện

Đã rà soát chi tiết 7 trường nằm trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn năm 2022 và có phương án cụ thể để đảm bảo các yêu cầu tiêu chí trường chuẩn quốc gia; đồng thời giao thời hạn để các trường đăng ký đánh giá ngoài trong thời gian tới.

Đã tổ chức thi tuyển bổ sung 20 giáo viên Tiếng Anh, 04 chỉ tiêu giáo viên Tin học.

Tổng số trường đã được cấp GCNQSDĐ: 23/38 trường; đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp GCN: 10/38 trường. Còn lại 05 trường đang xác định lại nguồn gốc đất, ranh giới thửa đất.

b. Kiến nghị

Đề nghị UBND xem xét việc giao bổ sung đảm bảo đủ biên chế sự nghiệp giáo dục hằng năm tương ứng với quy mô phát triển trường, lớp theo quy định.

c. Ý kiến tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đối với nhu cầu bổ sung biên chế: như ý c, mục 9.

18. UBND huyện Bù Đăng

a. Kết quả thực hiện

Tiếp tục rà soát thực trạng các trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022; đã giao thời hạn cụ thể cho các trường đăng ký đánh giá ngoài.

Trong tháng 7/2022, Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (trong đó ưu tiên cho lĩnh vực GD&ĐT, chiếm phần lớn nguồn vốn đầu tư công của huyện). Trong 6 tháng cuối năm 2022 UBND huyện tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư bổ sung cho 8/12 trường đăng ký xây dựng chuẩn quốc gia năm 2022 theo lộ trình với số tiền 12,8 tỉ đồng.

Hiện đã có 45/134 điểm trường đã được cấp GCN QSDĐ (tăng 01 đơn vị so với tháng trước); đất đang làm sổ: 70/134 (đã gửi Sở TN-MT 23 hồ sơ,

đã gửi Trung tâm hành chính công tỉnh 46 hồ sơ, còn 01 hồ sơ đang vướng mắc do chồng sổ với hộ dân).

b. Kiến nghị

Cần có quy định chuyển tiếp về thời gian khi thực hiện Quyết định số 1360 và 1361/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

c. Ý kiến tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở GD&ĐT đề nghị UBND huyện Bù Đăng gửi nội dung này cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tháng 8.

Sở GD&ĐT trân trọng báo cáo./.

(Sở GD&ĐT gửi kèm: Công văn, báo cáo của các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố; trong đó Sở GD&ĐT không nhận được báo cáo của Sở Tài chính).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Nội vụ, KH-ĐT, TC, TN-MT, XD, BQLDA tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH, VP.

GIÁM ĐỐC